
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี ๒๕63 

วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕63  เวลา 14.๐๐ น.   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย์  นิยมสมาน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1)  
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
6.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
7.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
8.นายสุจินต์  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
9.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
10.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
11.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
12.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
13.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
14.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
15.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
16.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บ้านค่าย 
17.นายนิรันดร์   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
18.นายไพรวัลย์  จิตต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
19.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
20.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
21.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
22.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
       (ลากิจ) 
2.นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
   (ลาป่วย) 
3.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
      (ลากิจ) 
4.นายเดชา บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
      (ลากิจ)     
 

ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปิ่นเงิน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายกิตต ิ  เกียรติมนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายชัยรัตน์  จัตตุพร   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
9.นายสมศักดิ์  เกตุสาคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
10.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  
11.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหน้าสํานักปลัด อบจ. 
12.นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง   ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
13.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผู้อํานวยการกองคลัง   
14.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
15.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง 
16.นายสุริยะ  ศิริวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
      รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองทรัพยากรฯ 
17.นางสาวราตร ี คุ้มญาติ   ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
18.นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณี  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
19.นางสาวบงกช พิพัฒน์จําเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  
      รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
20.นายธงชัย  มั่นคง   ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 
21.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน 
22.นางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ งามวงศ์เงิน  ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
23.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  

ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) 

24.นายกมล  ชุ่มเจริญ   (แทน) ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
ตากสินระยอง 

25.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท์  รองผู้อํานวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน 
      ผู้อํานวยการโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
26.นางสาวนฤมล ทิวิชัย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
27.นางธีระนันท์  คําทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
28.นางสาววีนัส ไหวดี  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
29.นางสาวสุจิตตา นันวิจิตร  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
 
 

30.นางสาวณัฐณิชา… 
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30.นางสาวณัฐณิชา คล้อยแสง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
31.นายพงศ์พล มีศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
32.นางสาวอัญชลี สินสมบูรณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
33.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
34.นางสาวสุวรรณา มาด ี  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
35.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายช่างโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น 
36.นายมนัส ฟุ้งขจร  นายช่างโยธาชํานาญงาน 
       รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
37.นายบุญชัย  เอ่ียมตระกูล  วิศวกรโยธาชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ 
38.นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
     รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
39.นายอนันต์   อรุณสวัสดิ์  นายช่างเครื่องกลชํานาญงาน 
   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
40.นางจันทร์ทรา โสภา    หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
41.นางวริยา  เวทวงศ์   หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการในตําแหน่ง 
      หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
42.นายวัฒนพงษ์ กนกแก่ง  รักษาราชการแทนรองผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสิน 
   ระยอง 
43.นางณิชาพร คุ้มท้วม  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณฯ 
44.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ 
45.นายรังสฤษฐ์  คุณพาท ี  นิติกรชํานาญการ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 
      และการพาณิชย์ 
46.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
47.นายนําพล ไชยชาญ  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
48.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
49.นางธัญวรัตน์  อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
50.นางสาวประภัสสร จันอ่อน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
51.นายประเวชร์ เมฆเสรี    พนักงานขับรถยนต์ 
52.นางสาวสกาวกาญจน์ วงเวียน    ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
53.นางสาวศศินา จรรยารักษ ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
54.นายกรกฎ มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
55.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
56.นางสาวเสาวณีย์ แสนเจ๊ก  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
 
 
 

57.นายรุ่งโรจน…์ 
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57.นายรุ่งโรจน์ พงษ์ศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
58.นายกีรติ  นันทนาวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
59.นางสาวน้ําเพชร กล่อมเกลี้ยง  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
60.นายอุบล  แผ้วไธสง   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
61.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุมเวลา  14.20  น. 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เมื่อที่ประชุมพร้อม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัตอิงค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 และข้อ ๒๕ ของ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไข 

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม     
จํานวน....22.....คน ครบองค์ประชุม  

                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2563  ด้วยสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง มีกิจการวงงานที่ต้องพิจารณาประกอบกับนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณา
ตามอํานาจหน้าที ่ที ่กฎหมายและระเบียบกําหนด ดังนั ้น เพื่อประโยชน์แห่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 จึงกําหนด      
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2563    
มีกําหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2563 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 11)  จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ลงชื่อนายเศรษฐา ปิตุเตชะ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

   เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดประชุม  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผมรู้สึก     
  เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ระยอง เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด  ดังนั้น           
เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ระยอง  จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจําปี ๒๕63  ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ 
 
 
 

จะก่อให้… 
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จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และ     
จะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  
กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจําปี ๒๕63 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มี 2 เรื่อง  เรื่องแรก โรคระบาด Covid-19 
ประธานสภาฯ ซึ่ ง เกิดกับมวลมนุษยชาติ  หลายๆ ประเทศตอนนี้กําลั ง เดือดร้อนมาก แต่สํ าหรับ        

ประเทศไทยเรานั้น ยัง อุ่นใจได้บ้าง แต่ก็ยังมีผู้รู้  นักวิชาการหลายท่าน โดยเฉพาะ            
ท่าน ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ก็ยังคงให้ความคิดว่าเราจะประมาทไม่ได้ ถ้าโรค Covid-19 

 ระบาดรอบ 2 จะหนักกว่าเก่า เป็นอะไรที่น่าห่วง ก็ขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย เพราะว่า      
พ่ีน้องประชาชนหรือพวกเราทั้งหลายก็ดี ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างดียิ่งมาตลอด     
จนทําให้สถานการณ์ในประเทศเรานั้น ดูผ่อนคลายลง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นรอบ 2 จะทําให้ 
3-4 เดือนที่ผ่านมา ไม่ว่าพวกท่านก็ดี ผมก็ดี พ่ีน้องประชาชนก็ดี การลงทุนเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว 
ก็จะเสียเปล่า ด้วยความเป็นห่วง ฉะนั้นสภาฯ ในวันนี้ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ใส่ mask เหมือนเดิมนะครับ ยกเว้นในกรณีท่ีท่านจะอภิปรายนะครับ  และเรื่องที่ 2     
ขอแนะนําตัวท่านรองนายก อบจ. คนที่ 2 ซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ซึ่งหลายท่านก็รู้จักเป็น
อย่างดี  ขอเชิญท่านรองนายก อบจ. คนที่ 2 แนะนําตัวครับ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 อีกครั้งนะครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นพอสมควร ฝากทุกท่านให้
ความร่วมมือในการประชุมและการประสานงานเหมือนเดิมนะครับ ขอบคุณมากครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖3  เม่ือวันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖3 
    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗         
เลขานุการสภาฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทําสําเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุม
นั้น 

การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมให้กระทําโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กระผมนายศุภชัย จิตรดล 
กรรมการตรวจรายงานฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 10 อําเภอเมืองระยอง         

ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ให้รายงานผลการประชุม 

ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/25๖3  
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 (ชั้น 9) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ก่อนนําเสนอต่อสภาฯ เพ่ือรับรองตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้      
  ข้อ ๑  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย์  นิยมสมาน เป็นประธานกรรมการ  
นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ข้อ ๒  มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

 ข้อ ๓  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง วันที่ 18 มีนาคม 2563  
มีจํานวน 35 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มาประชุม จํานวน 22 คน 
ลาประชุม จํานวน 4 คน มีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 12 วาระ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ    
และเห็นชอบตามที่ได้เสนอ   

   ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 
  - นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ แจ้งปัญหาเรื่องภัยแล้งและขอสนับสนุนเครื่องจักรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ขุดบ่อเพ่ือใช้ทําประปาหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ตําบลน้ําคอก 

- นายมนัส สมศักดิ์ แจ้งขอขอบคุณท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกสภาฯ 
ที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมการจัดโครงการ อบจ.พบประชาชน ที่อําเภอวังจันทร์ 

- นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ แจ้งปัญหาเรื่องภัยแล้ง ชาวบ้านไม่สามารถจ้างรถขุดบ่อ
กักน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรได้  

   โดยเลิกประชุมเวลา 16.20 น. 

 ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองคราวต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ      
ประธานสภาฯ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖3  ซึ่งได้แจกให้ทุกท่าน    

อ่านล่วงหน้าแล้ว     
 
 

 
มีสมาชิกสภาฯ… 

 



- 7 - 
 
     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......22......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖3 
โปรดยกมือขึ้น  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖3 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ      
สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖3  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖3 

    รับรอง           จ านวน .......21.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ       

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตต ิ

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง คนที่ 2  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
 
 
 

ด้วยองค์การ… 
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ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจําเป็นต้องขออนุมัติ โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

   งบด าเนินงาน 
ส านักปลัดฯ 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง          

ตามพระราชดําริจั งหวัดระยอง เป็นเงิน 171,000. - บาท (หนึ่ งแสนเจ็ดหมื่น -               
หนึ่งพันบาทถ้วน) 

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  เป็นเงิน 260,400.- บาท  (สองแสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    
- โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและแก้ไขระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง  เป็นเงิน 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
- โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบจัดเก็บเอกสาร

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน) 
- โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย       

(Next Generation Firewall) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นเงิน 450,000.- บาท 
(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

- โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบเครือข่ายไร้สาย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นเงิน 470,000.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

- โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบจัดเก็บข้อมูล
ของเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นเงิน 480,000. - บาท (สี่แสน-     
แปดหมื่นบาทถ้วน) 

- โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบรักษา        
ความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านภัยคุกคามจากภายนอกขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นเงิน 269,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 - โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบบุคคลเข้า – ออก สนามยิงปืนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เป็นเงิน 494,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

   งบลงทุน 
   ส านักปลัดฯ 
   หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 

ประเภท... 
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   ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

 - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นเงิน 24,700.- บาท (สองหมื่นสี่พัน-    
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

   หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 

 - ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจํา  เป็นเงิน 201,600. - บาท (สองแสนหนึ่งพัน-         
หกร้อยบาทถ้วน) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

   งบด าเนินงาน 
กองแผนและงบประมาณ 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 
- โครงการเงินสมทบเงินอุดหนุนจากสํานักงบประมาณ เป็นเงิน 2,340,000.- บาท 

(สองล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

   งบบุคลากร 
กองคลัง 
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน   เป็นเงิน 84,000.- บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)    

   งบด าเนินงาน 
   หน่วยตรวจสอบภายใน 
   หมวด ค่าตอบแทน 

 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 57,200.- บาท 
(ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

   กองพัสดุและทรัพย์สิน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นเงิน 86,600.- บาท (แปดหมื่นหกพัน-

หกร้อยบาทถ้วน) 
งบรายจ่ายอ่ืน 
กองพัสดุและทรัพย์สิน 
หมวด รายจ่ายอ่ืน 
ประเภท รายจ่ายอื่น 
- รายจ่ายอื่น เป็นเงิน 15,200.- บาท   (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)   

 

 

แผนงานการ... 
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แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลากร 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน 176,300.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพัน-

  สามร้อยบาทถ้วน)   
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
กองช่าง 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ

สถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 
- โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน รย.ถ. 10063 สายตอนแยก      

ทางหลวงหมายเลข 3191 – บรรจบถนนซอย 14 ของนิคมสร้างตนเอง เป็นเงิน 
13,700,000.- บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบบุคลากร 
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน  เป็นเงิน 124,500.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พัน-  

ห้าร้อยบาทถ้วน)    
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กองแผนและงบประมาณ 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้จ่าย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
- โครงการอบรมบุคลิกภาพและศิลปะการพูด เป็นเงิน 145,600.- บาท   (หนึ่งแสน-    

สี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

งบด าเนินงาน... 
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งบด าเนินงาน 
กองช่าง 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นเงิน 183,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น-

สามพันบาทถ้วน) 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 
- ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน  เป็นเงิน  2,520,000.- บาท (สองล้านห้าแสน-      

สองหมื่นบาทถ้วน) 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุอ่ืน 
- ค่าวัสดุต่างๆในการก่อสร้างถนน เป็นเงิน 144,600.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พัน-

หกร้อยบาทถ้วน) 
งบลงทุน 
กองช่าง 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
- ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า เป็นเงิน 85,000.- บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ประเภท ครุภัณฑ์ส ารวจ 

  - ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง เป็นเงิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

   โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ส านักปลัดฯ 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก   เป็นเงิน 55,000.- บาท  (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมไม้  เป็นเงิน  19,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

   - ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน   เป็นเงิน  77,000.- บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
   - ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด เป็นเงิน 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) 
   - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง เป็นเงิน 266,400.- บาท (สองแสนหกหมื่น-
  หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
   ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ภายในสนามยิงปืนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นเงิน 2,025,000.- บาท (สองล้านสองหมื่น-         
ห้าพันบาทถ้วน)  

 
 

ประเภท… 
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   ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

 - ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 16 คิวบิกฟุต เป็นเงิน 24,700.- บาท (สองหมื่น- 
สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

   ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 - โครงการจ้างติดตั้งระบบตรวจสอบบุคคลเข้า – ออกสนามยิงปืนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นเงิน 494,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
(บ้านเลขที่ 140/32) เป็นเงิน 211,600.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

   งบลงทุน 
   กองแผนและงบประมาณ 
   หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  - ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน  เป็นเงิน 22,500.- บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 - ค่าจัดซื้อตู้ เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก  เป็นเงิน 3,100.- บาท (สามพัน-         
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

   - ค่าจัดซื้อเครื่องเข้าเล่มแบบเกลียว เป็นเงิน 7,500.- บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาท) 
   - ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก  เป็นเงิน 11,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
   ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   - ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ เป็นเงิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

 - ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล เป็นเงิน 52,000.- บาท (ห้าหมื่นสองพัน-
บาทถ้วน) 

   ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 - ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA เป็นเงิน 12,500.- บาท (หนึ่งหมื่น-  
สองพันห้าร้อยบาท)  

- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน เป็นเงิน 17,000.- บาท (หนึ่งหมื่น-
เจ็ดพันบาทถ้วน) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

   งบลงทุน 
   หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
 
 

กองพัสดุและทรัพย์สิน… 
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   กองพัสดุและทรัพย์สิน 
   - ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  เป็นเงิน 34,800.- บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
   กองพัสดุและทรัพย์สิน 
   - ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน  เป็นเงิน 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
   หน่วยตรวจสอบภายใน 

 - ค่าจัดซื้อเก้า อ้ีสํ านักงาน  เป็นเงิน 22,500 . - บาท (สองหมื่นสองพัน -             
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

   กองพัสดุและทรัพย์สิน 
   - ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก เป็นเงิน 22,000.-บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
   หน่วยตรวจสอบภายใน 

 - ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก เป็นเงิน 17,500.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน-        
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

   หน่วยตรวจสอบภายใน 
   - ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ  เป็นเงิน 2,900.- บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
   - ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กเสริมข้าง  เป็นเงิน 2,800.- บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
   - ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก เป็นเงิน 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) 
   ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   หน่วยตรวจสอบภายใน 

- ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  เป็นเงิน 7,500.- บาท (เจ็ดพัน-      
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

   กองคลัง 
   - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เป็นเงิน 84,000.- บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
   แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   งบลงทุน 
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   หมวด ค่าครุภัณฑ์  
   ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 - ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก พร้อมกระจก  เป็นเงิน 27,500.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพัน-  
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

   - ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน เป็นเงิน 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
   - ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 9,800.- บาท (เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 - ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 20 ช่อง เป็นเงิน 19,000.- บาท (หนึ่งหมื่น-        
เก้าพันบาทถ้วน) 

- ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง เป็นเงิน 22,500.- บาท (สองหมื่นสองพัน-
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

   - ค่าจัดซื้อรถเข็น  เป็นเงิน 7,500.- บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 

งานระดับ... 
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   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
- โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมป้ายชื่อโรงเรียนของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 

เป็นเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      
งบลงทุน 
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมวด ค่าครุภัณฑ์  

  ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก  เป็นเงิน 39,000.- บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

    - ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน  เป็นเงิน 13,500.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   - ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  เป็นเงิน 9,000.- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 

 - ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก เป็นเงิน 20,000.- บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน) 

   - ค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร เป็นเงิน 31,000.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
   - ค่าจัดซื้อโทรศัพท์แบบไร้สาย เป็นเงิน 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
กองช่าง 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
- โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและติดตั้งสัญญาณไฟจราจรถนน        

 รย.ถ.10063 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3191 -บรรจบถนนซอย 14 ของ          
นิคมสร้างตนเอง อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  เป็นเงิน 15,800,000.-บาท 

   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
กองช่าง 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานไม้  เป็นเงิน 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก  เป็นเงิน 97,500.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)                                           
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน ทรงเตี้ย เป็นเงิน 67,500 .- บาท (หกหมื่นเจ็ดพัน-       

ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 

ประเภท… 
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ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล เป็นเงิน 360,000. - บาท 

(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า เป็นเงิน 69,600.- บาท (หกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
ประเภท ครุภัณฑ์ส ารวจ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น เป็นเงิน 2,520,000.- บาท 

(สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
- โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถและเก็บพัสดุ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง เป็นเงิน 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
รายการโอนลด จํานวน 26 รายการ เป็นเงิน 25,038,700.- บาท (ยี่สิบห้าล้าน-

สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
รายการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 46 รายการเป็นเงิน 25,038,700.- บาท 

(ยี่สิบห้าล้านสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ ท่านนายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 ญัตตินี้เป็นงบประมาณของปี 2563 ท่านประธานสภาฯ ก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับ ว่าเรา     
มีวิกฤต Covid-19 ทําให้ภาครัฐและท้องถิ่นได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมาก ตอนนี้  
อบจ.ระยองกําลังให้ฝ ่ายประจําดูว ่ามีโครงการอะไรที ่จําเป็นต้องใช้ ก็จะตั ้งจ่ายเป็น     
รายการใหม่ นอกจากนั ้นแล ้วจะต้องถูกปร ับลดลง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ       
รายงานสภาฯ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน เดิมปี 2563 เราตั้งประมาณการไว้  2,500 ล้านบาท          
แต่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เข้ามา 1,737,295,164.47 บาท ตอนนี้เราต่ํากว่า
ประมาณการอยู่ 762,704,835.53 บาท เราเหลือเวลาอีก 4 เดือน ประมาณการแล้ว 
เราก็ย ังจะขาดอยู ่อีก 350 -400 ล้านบาท เราจะต้องปรับลดโครงการของ อบจ.ลง        
เราก็บริหารความเสี่ยงแล้วนะครับ เช่น อําเภอเขาชะเมา 600 กว่าล้านบาทก็ยกเลิกไปแล้ว 
เนื่องจากไม่มีเงินแน่นอน แล้วผูกพัน 3 ปี ปีหน้าเราจะยิ่งเหนื่อยกว่านี้ และในรายละเอียด    
ที่ขาดมากที่สุด ต่ํากว่าเป้าก็คือ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 5% เราเคยได้เป็น 1,000 ล้านบาท ปีนี้     
ต่ํากว่า 1,000 ล้านบาท ปีนี ้เพิ ่งจะได้ 883,019,042.92 บาท ฝ่ายบริหารต้อง        
ปรับงบประมาณ ท่ามกลางข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีอยู่ก็คือว่าเราจะไม่ได้เลือกตั้งกันในปีนี้  

 

 

เราตั้งงบประมาณ... 
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เราตั้งงบประมาณการเลือกตั ้งไว้ 70 กว่าล้านบาท ถ้าไม่ได้เลือกตั ้ง 70 กว่าล้านบาท        
ก็จะไปชดเชยในส่วนที่ขาด แต่จะไปหนักปีหน้า ถ้าปีหน้าให้ตั้งงบเลือกตั้ง งบประมาณก็จะ
เหลือน้อย ตอนนี้ฝ่ายบริหารก็ปรับตัวเลขแล้ว โครงการไหนรอได้ โครงการไหนรอไม่ได้ 
โครงการไหนมีความจําเป็น ตอนนี ้เรามีเงินสะสมทั ้งหมด 142,267,242.91 บาท        
ห ักนํ า ไปใช ้โ รคโคว ิด 34,630,048.00 บาท ห ักสํารองงบบ ุคลากร 3 เด ือน 
75,000,000.00 บาท คงเหลือเงินสะสะนําไปใช้ได้ 32,637,194.91 บาท เงินสะสม
ใช้ได้ตามระเบียบ ตามหนังสือสั่งการ ใช้ยากครับผมบอกเลย แต่เราจะใช้ที่มันเข้าระเบียบ 
เราก็จะดูโครงการที่เข้าระเบียบก็จะไปดําเนินการ 70 ล้านบาทจากงบเลือกตั้งจะเอามาช่วย
ส่วนเงินในกองต่างๆ ก็ถูกปรับก่อนเลย ส่วนรายการที่ซื้อโต๊ะ ซื้ออะไรต่างๆ คือเรื่องที่จําเป็น 
และนอกจากนั้นเราก็คาดว่าน่าจะได้อีกประมาณ 100 กว่าล้านบาท ที่เหลือเรากําลังดู
โครงการที ่เราทําไม่ได้ เช่น งบสัมมนา เพราะโควิดเราทําไม่ได้ งบกีฬาที ่จ ัดกีฬาไม่ได้         
ก็จะถูกปรับลดลง นี่คือหลักเกณฑ์ในงบประมาณปี 2563 เพราะฉะนั้นสภาฯ แห่งนี้และ
ฝ ่ายบร ิหารต ้องร ่วมม ือก ัน ในการทํางบประมาณให ้ลงต ัว  ปร ับลดโดยไม ่กระทบ        
โครงการที่จําเป็น โครงการที่พ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ยังคงไว้ ดังนั้น ผมเรียน
ท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ผมแถลงมาเป็นเรื่องที่
ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ก็ต้องมาทําแผนใหม่ หมายความว่า
อะไรที่อยู่ในแผน ต้องยืนยันว่าอะไรที่เดือดร้อน อะไรที่ต้องทํา อะไรรอได้ ต้องจัดอันดับ
ความสําคัญ เพื่อให้ฝ่ายบริหารออกไปตรวจสอบ และเมื ่อตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่     
ท่านสมาชิกสภาฯแจ้ง เราก็จะไปดําเนินการให้ตรงกับสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อน ญัตติขอ
อนุมัต ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื ่อไปตั ้งจ ่ายเป ็น    
รายการใหม่ เป็นเงิน 25,038,700 บาท จึงเรียนมาให้ท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง    
ท ่านสมาช ิกสภาฯ  ผู ้ท ร ง เก ียรต ิได ้ช ่ว ยก ันพ ิจารณาให ้ความ เห ็นชอบในญ ัตต ินี้       
ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....21......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   
  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    อนุมัติ       จ านวน .......20.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .........1........คะแนนเสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4… 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
 ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบนายวราวุธ ปิ่นเงิน         

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.(1) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายวราวุธ ปิ่นเงิน  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจําเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้  

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ส านักปลัดฯ 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
- ค่าจัดซื้อเลนส์กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
- ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 
 
 

จึงขอเสนอ… 
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จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        
ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ  ท่านประธานสภาฯ ครับ มี 2 รายการ ที่ต้องแก้ไข รายการที่ 1    
ค่าจัดซื้อเลนส์กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ข้อความเดิม เลนส์ซูม สําหรับกล้อง DSLR              
ขนาดไม่น้อยกว่า 27 – 70 mm แก้ไขเป็น ขนาดไม่น้อยกว่า 24 – 70 mm และรายการที่ 2 
ข้อความเดิม ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จํานวน 16 ตัวๆ ละ 28,000 บาท แก้ไข
เป็น จํานวน 16 ชุด พร้อมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง งบประมาณเท่าเดิมนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....21......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖3 

อนุมัติ       จ านวน .......20.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส านักงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (ที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง) เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เลขานุการสภาฯ  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง  

เงินจัดสรร พ.ศ. 2562 
  ข้อ 8 กรณีมีความจําเป็นเพ่ือจัดทําผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตาม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงิน
จัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่
ต้องขออนุมัติจากสํานักงบประมาณ กรณีรายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยไม่เกิน      
หนึ่งล้านบาท รายการค่าท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้างวงเงินต่อหน่วยไม่เกินสิบล้านบาท  

ฯลฯ 
 
 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ       

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระยอง คนที่ 2  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสํานักงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (ที่ เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง) เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น       
รายการใหม่   

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจจากสํานักงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ที่เหลือจากการจัดซื้อ-   
จัดจ้าง) เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

โอนลด 
   แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ภายใน
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม แบบครบวงจร ตําบลน้ําคอก อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
เป็นเงิน 270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

- โครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ํา อัญมณี   
หนึ่งเดียวในระยอง (ระยะที่ 1) ตําบลเนินพระ  อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นเงิน 
243,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 

- โครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ํา อัญมณี
หนึ่งเดียวในระยอง (ระยะที่ 2) ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นเงิน 
450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

- โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  รหัสทางหลวงท้องถิ่น            
รย.ถ.10009 สายปากทางแกลง -บ้านสมานมิตร ตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง เป็นเงิน 1,756,000.- บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

- โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น        
รย.ถ.10007 สายบ้านชะวึก - บ้านห้วงหิน ตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง   
เป็นเงิน 1,744,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

- โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น        
รย.ถ.10011 สายบ้านสํานักทอง - บ้านหาดใหญ่ ตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง เป็นเงิน 4,500.- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

 

- โครงการ… 
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- โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบอ่างดอกกรายศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ
จังหวัดระยอง ตําบลแม่น้ําคู้ ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง ตําบลพนานิคม ตําบล    
นิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเงิน 5,535,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสน-
สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

   โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
กองช่าง 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
- โครงการปรับปรุงถนน รย.ถ.10016 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3         

(เขายายชุม) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3145 (สวนสน) เป็นเงิน 8,652,500.- บาท 
(แปดล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
- โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนน อบจ.รย.0216 สายตอนเนินดินแดง – 

สุนทรภู่ เป็นเงิน 1,350,000.- บาท  (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
รายการโอนลด จํานวน 7 รายการ เป็นเงิน 10,002,500.- บาท (สิบล้านสองพัน-

ห้าร้อยบาทถ้วน) 
รายการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 10,002,500.- บาท 

(สิบล้านสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
จึ งขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอนเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจจากสํานักงบประมาณ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง) เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ โปรดพิจารณาอนุมัติ         
ต้องขอเรียนว่าเงินตรงนี้เป็นเงินที่ทางฝ่ายบริหาร อบจ.ระยอง ได้ขอเงินเฉพาะกิจอุดหนุนจาก
สํานักงบประมาณประจําปี 2563 โดยได้มาทั้งหมด 7 โครงการนะครับที่มีเงินเหลือจาก    
การจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการรวมมาแล้วได้เงิน 10,002,500 บาท เงินตรงนี้เป็นเงินนอก
งบประมาณ ฝ่ายบริหารก็เห็นว่าเงิน 10,002,500 บาท สามารถนํามาตั้งจ่ายเป็น     
รายการใหม่ โดยที่ไม่ต้องขออนุมัติจากสํานักงบประมาณอีก โดยมาผ่านสภาฯ โดย 2 โครงการ  
ที่จะตั้งใหม่นั้นก็จะเป็นถนนสายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (เขายายชุม) – บรรจบ     
ทางหลวงหมายเลข 3145 (สวนสน) และปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง จึงเรียนข้อมูลเพ่ิมเติม
เพ่ือประกอบการพิจารณาขอบคุณครับ 

 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ ท่านนายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 อยากให้ชัดเจน เพื ่อที ่ท่านสมาชิกสภาฯ จะได้เข้าใจ  งบประมาณนี ้เป ็นงบประมาณ
ส่วนกลางที ่ให ้ อบจ.เป็นคนขอ แล้วก็ชี ้แจงงบประมาณเอง เป็นปีแรกของกฎหมาย
งบประมาณใหม่ เดิม อบจ.จะต้องขอผ่านจังหวัด แล้วจังหวัดก็จะไปชี ้แจงกับสํานัก
งบประมาณ ตอนนี้กฎหมายใหม่บอกว่า อบจ.ขอตรงเลย ไม่ต้องผ่านจังหวัด แล้วก็ชี ้แจง
งบประมาณกับกรรมาธิการงบประมาณที่สภาผู้แทนโดยตรง เพราะฉะนั้นงบอุดหนุนจาก
รัฐบาล มี 2 อย่าง คือ 1.อุดหนุนทั่วไป ตรงนี้ก็เป็นเงินครู เงินนมโรงเรียน เงินต่อหัว รายได้
ของเด็กนักเรียนทั่วไป ซึ ่งเป็นเรื ่องปกติ แต่อันนี ้คืออุดหนุนเฉพาะกิจ เราขอไปทั้งหมด     
เราแทบไม่ได้โดนตัดเลยนะครับ เราได้มาครบ ซึ่งโครงการที่เราได้มาทั้งหมดนี้ ก็มีการทํา
หลุมฝังกลบขยะที่ศูนย์กําจัดขยะครบวงจร แล้วยังมีโครงการป่ากลางเมือง เจดีย์กลางน้ํา    
2 โครงการ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 แล้วยังมีถนนสายปากทางแกลง –บ้านสมานมิตร,   
สายบ้านชะวึก – บ้านห้วงหิน และสายบ้านสํานักทอง – บ้านหาดใหญ่ อันนี้คือเราได้เงิน
เฉพาะกิจมา เสร็จแล้วเราก็ดําเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง ปรากฏว่าในกระบวนการจัดซื ้อ -       
จัดจ้างนั้น มีเงินเหลือแต่ละโครงการตามที่ท่านรองกิตติได้กล่าวไป ทั้งหมดนี้รวมทั้งโครงการ
ถนนรอบอ่างเก็บน้ําดอกกราย รวมทั้งสิ้น 10,002,500 บาท ยังโชคดีที่ว่าปกติเงินเหลือ
เราจะต้องส่งคืน ปีนี ้ อบจ.เอามาบริหารได้เลย นี ่คือเหตุผลที ่ผมพูดตั ้งแต่แรกว่าจะมี
โครงการอย่างนี้แหละ ที่เราจะได้ต้องมาปรับแผน เงินเหลือเราก็ต้องมาดูในแผนว่าเราจะทํา
อะไรที่มีความพร้อม เพราะมันช้าไม่ได้ เราต้องรายงานเขา ว่าเงินเหลือหรือไม่ เหลือเท่าไหร่ 
และเอาไปทําอะไร ผ่านสภาฯ หรือยัง ฝ่ายแผนก็คัดเลือกมาว่าเป็นถนนที่ต้องทําเพิ่มเติมที่มี
ความพร้อมอยู่แล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ อาจจะคิดว่าทําไมต้องเป็นตรงนั้นตรงนี้ คือตอนนี้อยู่
ที่ความพร้อมและความรวดเร็ว ถ้ามัวแต่ไปออกแบบก็ไม่ได้ ไม่ทัน เดี๋ยวเขาจะเอาเงินคืน 
เราก็เลยเลือกโครงการที ่ม ีความพร้อมเข้ามาผ่านสภาฯ แห่งนี ้ ประเด็นต่อมาก็คือว ่า       
แล้วประมูล 10,002,500 บาทแล้วยังเหลืออีก 1-2 ล้านบาท แล้วจะทําอย่างไร อันนี้เป็น
เรื่องของเจ้าหน้าที่ต้องคิด เราก็ต้องมาทําแผนรอบ 3 อันนี้คือสิ่งที่เ ราต้องมีความพร้อม     
ฝ่ายสภาฯ ก็ต้องมีความพร้อม เสนอ ประชุม ชี้แจง อนุมัติ จบ นี่คือความพร้อมในการทํางาน
ของท้องถิ่นในนาม อบจ.ระยอง ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....20......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสํานักงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3 (ที่ เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง) เ พ่ือไปตั้ งจ่าย             
เป็นรายการใหม ่ โปรดยกมือขึ้น 

 
 

สมาชิกสภาฯ… 
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    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสํานัก

งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง) เพ่ือไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่ โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม        อนุมัติโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส านักงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖3 (ที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง) เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

อนุมัติ       จ านวน .......19.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
เลขานุการสภาฯ    มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง

หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 
   กฎกระทรวง กําหนดการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
   ข้อ 3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ที่มีความประสงค์จะจัดการอาชีวศึกษา ยื่นแสดงความประสงค์พร้อมทั้งเอกสาร     
ที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2 ต่อสํานักงานก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษาที่จะทําการสอนไม่น้อยกว่า   
สามร้อยวัน  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ        เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 

2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง  

  ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้เปิดทําการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  ซึ่งปัจจุบัน
เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 3 สาขาวิชา/สาขางาน  
ประกอบด้วย 
 
 
 

1. ประเภท… 
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  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 
  2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขางานไฟฟ้ากําลัง 
  3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว 
  โดยในปีการศึกษา 2564  วิทยาลัยฯ มีความประสงค์ขออนุมัติเปิดการจัดการศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตร (ปวช.) พุทธศักราช 2562 จํานวน 2 สาขาวิชา สาขางาน ได้แก่ 
  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 
  2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม  
  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563  จํานวน     
2 สาขาวิชา สาขางาน  ได้แก่ 
  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขางาน    
แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
  2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม 
  เพ่ือรองรับนักเรียนของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41  ระบุว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ ง  หรือทุกระดับตามความพร้อม            
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น  โดยการเปิดหลักสูตรการจัดการศึกษา
ดังกล่าว  ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามกฎกระทรวง
กําหนดการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 ข้อ 3 

  จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้โปรดพิจารณาให้    
ความเห็นชอบเปิดหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช 2562  จํานวน 2 สาขาวิชา/สาขางาน และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 2 สาขาวิชา/สาขางาน  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง  ในญัตตินี้คือเราจัดการการศึกษาไว้ทุกระดับ ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และอาชีวศึกษา ในส่วนของอาชีวศึกษาเราก็เปิด ปวช.ไปแล้ว แต่สาขายังไม่ครบ เราก็จะ
เลือกสาขาที่ตอบโจทย์ ที่คนเรียนแล้วจบไปมีงานทํา ในขณะนี้เราก็กําลังจะเปิด ปวส.เพ่ิม   
เราก็ลงทุนทําตึกเสร็จไป 1 ตึกแล้วครับ กําลังรออีกตึกหนึ่งที่จะสร้างเพ่ิมเติม ประเด็น      
ข้อกฎหมายก็ชัดเจน เราสามารถดําเนินการได้ ประเด็นต่อมาคือจะเปิดอะไรก็แล้วแต่        
จะสาขาไหนก็แล้วแต่ ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ท้องถิ่น และที่สําคัญคือต้องได้รับ    
ความเห็นชอบจากสภาฯ ถ้ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม วันนี้เ รามีอดีต ผอ.กมล      
ชุ่มเจริญ มาชี้แจงเพ่ิมเติม ท่านเป็น ผอ.อาชีวะมานาน ก็จะสามารถตอบคําถามของท่านได้ 
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ ครับ 
 
 
 

ส.อบจ.อุมา… 
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ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เรียน ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน        
นางสาวอุมา วิภูษณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้ งที่  4          
อําเภอแกลง ท่านผู้บริหารสามารถให้ซักถามได้ เพราะมีท่านผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในห้องนี้ด้วย  
นะคะ ขอเรียนถามว่าการเปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช. และ ปวส. กลุ่มเป้าหมายของ
นักเรียน นักศึกษาที่จะเข้ามา เป็นกลุ่มพ้ืนที่เฉพาะหรือเปล่า หรือทั้ง 8 อําเภอของจังหวัด
ระยอง หรือต่างจังหวัดด้วย อยากจะขอคําชี้แนะ จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ ผอ.กมล ชุ่มเจริญ ครับ 
ประธานสภาฯ      

นายกมล ชุ่มเจริญ เรียน ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม        
นายกมล ชุ่มเจริญ  ได้รับมอบหมายจากท่านนายก อบจ.ให้ชี้แจงเรื่องของการเปิดการเรียน    
การสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง สืบเนื่องจากที่สภาฯ แห่งนี้ 
อนุมัติเห็นชอบให้กับ อบจ.ระยอง ได้เปิดการเรียนการสอนสายอาชีพที่วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาตากสินระยองในปี 2561 ซึ่งในเบื้องต้นเราได้เปิดการเรียนการสอนระดับ 
ปวช. 3 สาขาวิชา ตามแผนที่ได้ทําไว้นะครับ แต่แผนเต็มรูปแบบในระดับ ปวช. เราจะเปิด
ช่างอุตสาหกรรม 3 สาขาวิชาด้วย คือสาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ซึ่งตอนนี้ก็เปิดแล้ว เด็กก็จะจบปี 3 ในปี 2563 นี้นะครับ ก็จะต้อง
เรียนต่อ ปวส.ต่อไป สําหรับช่างยนต์ 2 ปีแรกเราไม่ได้เปิด เพราะเราไม่พร้อมเรื่องสถานที่ 
และเครื่องไม้เครื่องมือ แต่ปีนี้ทาง อบจ.ระยองได้จัดสร้างอาคารให้ และจัดหาครุภัณฑ์        
ก็พร้อมที่จะเปิดช่างอุตสาหกรรมในสาขาช่างยนต์ได้อีกสาขาหนึ่ง รวมถึงระดับ ปวช.         
ในประเภทสาขาวิชาการท่องเที่ยว จะเปิดสาขาการโรงแรมจะได้ครบตามหลักสูตรของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีเด็กที่มีความจํานงที่จะเรียนสาขาการโรงแรมพอสมควร 
สําหรับระดับ ปวส.ที่เราเปิดในปีนี้ ก็จะเปิดให้กับนักเรียนของเราก่อนนะครับ ถ้าไม่เต็มเราก็
จะรับเด็กข้างนอกต่อไปนะครับ รวมถึงตัวนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัดที่มีพ่อแม่เข้ามาทํางาน
ในจังหวัดระยองด้วย ก็จะรับรองเขาด้วยนะครับ ขอเรียนว่าเราสามารถรับทั้งเด็กในพ้ืนที่และ
นอกพ้ืนที่ได้ครับ ขอเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม  ว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
  มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....18.....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
     สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง  โปรดยกมือขึ้น 

      สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง  โปรดยกมือขึ้น 

 
 

มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) พุทธศักราช 2563 วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 

   เห็นชอบ จ านวน.........17..........คะแนนเสียง 
   ไม่เห็นชอบ จ านวน..........-............คะแนนเสียง 
      งดออกเสียง จ านวน..........1...........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 กรณีคณะกรรมการชุดเดิมครบวาระ 2 ปี 
 7.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ านวน 3 คน 

7.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ระยอง จ านวน 3 คน 

   7.3 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง จ านวนไม่เกิน 5 คน 
   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
   ข้อ 8  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกอบด้วย 
   (3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

คัดเลือก จํานวน 3 คน 
   ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   (1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือก 

จํานวน 3 คน  
   กรรมการตามข้อ 8 และข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ

การคัดเลือกอีกได้ 
   แนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ มีดังนี้ 
   (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน 
   (2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น โดย

ดําเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุม พร้อมแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน 

   (3) การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
   (๔) การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจํานวนอย่างน้อย     

2 คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องได้รับความยินยอม 
 
 

(5) ในการเสนอชื่อ… 
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   (5) ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับ

การเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจํานวนที่กําหนด ให้ประธาน   
ในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้ รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ          
ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให้
ได้ไม่เกินตามจํานวนที่กําหนด  

   (6) ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับ
การเสนอชื่อจํานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นมี     
ไม่ครบตามจํานวนให้เลือกจากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานเทศบาล หรือ
พนักงานส่วนตําบล หรือพนักงานเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีก็ได้ 

   (7) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกจนครบจํานวนที่กําหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในลําดับเดียวกันหลายคนทําให้ไม่
สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่  เฉพาะผู้ซึ่งได้รับการลงคะแนน
เท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับฉลากตามที่
ประธานในที่ประชุมกําหนด 

   (8) ให้ประธานสภาท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือออก
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป ผู้บริหารท้องถิ่นจัดทําเป็นคําสั่งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและมี
หนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว 

   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่       
29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ข้อ 5.7 (8) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คัดเลือกกันเองไม่เกิน 5 คน 
โดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดมีวาระสองปีนับตั้งแต่วันที่มี
ประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 

   กรรมการที่มาจากการคัดเลือกให้ดําเนินการ โดยนําวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(2)  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        

ขอเสนอญัตติเรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือร่วมเป็น
คณะกรรมการชุดต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กรณีคณะกรรมการชุดเดิมครบ
วาระ 2 ปี 

 
 
 

ตามท่ี… 
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   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้มีคําสั่ง อบจ.ระยอง ที่ 1316/2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  และคําสั่ง อบจ.ระยอง 
ที่ 1317/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และประกาศจังหวัดระยอง      
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง ประกาศ ณ วันที่ 17 
พฤษภาคม 2561 นั้น 

   เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ครบวาระในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)           
พ.ศ. 2561 ข้ อ 8 (3) และ ข้ อ 28 (1) และหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่ สุ ด  
ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 ซึ่งกําหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นคัดเลือก ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
    จํานวน 3 คน มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี 
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
    ส่วนจังหวัดระยอง  จํานวน 3 คน มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี 
3. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
    ไม่เกิน 5 คน มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี 

โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนฯ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม        
คณะกรรมการฯ ตามข้อ 1 และข้อ 2 จะมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี จากเดิมมีวาระ
อยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี       

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
ต่อไป 

   ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติมสําหรับญัตตินี้นะครับ 
เนื่องจากว่าคณะกรรมการทั้งสามคณะนี้ได้ครบวาระ ซึ่งเดิมคณะกรรมการพัฒนาองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดระยอง, คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร, 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง  จะอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี        
แต่ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กําหนดมาว่าคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะมีวาระคราวละ 4 ปี ส่วนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจังหวัดระยอง จะอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี ซึ่งทั้งสามคณะนี้จะหมดวาระไม่พร้อมกัน 
ซึ่งจะมีวาระ 4 ปี สองคณะ และมีวาระ 2 ปี หนึ่งคณะ จึงเรียนมาเพ่ือให้ท่านประธานสภาฯ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ได้โปรดพิจารณาคัดเลือกต่อไป ขอขอบคุณครับ 

 

 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ข้อ 7.1 การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด จํ านวน 3 คน 
ประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฯ โดยเสนอทีละคน    

ขอเชิญครับ 
  ขอเชิญ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ กระผมนายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้ง          
ที่ 5 อําเภอเมือง ขอเสนอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน        
เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  ผมได้พิจารณาเรื่องที่ท่าน ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เสนอมา เห็นชอบให้สมาชิกสภาฯ 

เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 38 (๓),(6) และ
ข้อ 39 จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะเห็นชอบ ให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ      
ได้ครั้งละ  ไม่เกิน 3 คน เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หรือไม ่

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน    
เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามที่ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 
เป็นผู้เสนอ โปรดยกมือขึ้น 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน
เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามที่ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ   
เป็นผู้เสนอ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามที่ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เป็นผู้เสนอ 

เห็นชอบ        จ านวน .....18.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จ านวน .......1.......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ จํานวนไม่เกิน 3 คน เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ขอเชิญ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ กระผมขอเสนอสมาชิกสภาฯ จํานวน 3 คน เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ดังนี้ 

  1. ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 
  2. ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 
  3. ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล 
 
 
 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าจะยินยอมหรือไม่ 
  1. ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ ท่านยินยอมหรือไม่ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ ยินยอมค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ 2. ส.อบจ.เสนาะ ยมหา ท่านยินยอมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา ยินยอมครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ 3. ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล ท่านยินยอมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล ยินยอมครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม
ประธานสภาฯ เห็นชอบตามที่ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เสนอ 

มติที่ประชุม  มีมติ เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ านวน 3 คน         
เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดังนี้ 

  1. ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เขตเลือกตั้งท่ี  4  อ าเภอแกลง 
  2. ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เขตเลือกตั้งท่ี  3  อ าเภอบ้านค่าย 
  3. ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เขตเลือกตั้งท่ี 10 อ าเภอเมือง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นข้อ 7.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 3 คน 
ประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฯ โดยเสนอทีละคน   

ขอเชิญครับ 
  ขอเชิญ ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ 

ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ กระผมนายมนัส สมศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อําเภอวังจันทร์ 
ขอเสนอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ได้ครั้งละ ไม่เกิน 3 คน เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  ผมได้พิจารณาเรื่องที่ท่าน ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ เสนอมา เห็นชอบให้สมาชิกสภาฯ 

เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดระยอง  โดยอาศั ย อํ านาจตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 38 (๓),(6)และข้อ 39 จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะ
เห็นชอบให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองหรือไม่ 

 
 

สมาชิกสภาฯ… 
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  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน   

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ตามที่ ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ เป็นผู้เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ตามท่ี ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ เป็นผู้เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามที่ ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ 
เป็นผู้เสนอ 

เห็นชอบ        จ านวน .....18.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จ านวน .......1.......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ จํานวนไม่เกิน 3 คน เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต่อที่ประชุมและผู้รับรอง

ด้วยอย่างน้อย 2 คน 
  ขอเชิญ ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ 

ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ กระผมเสนอสมาชิกสภาฯ จํานวน 3 คน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองดังนี้ 

  1. ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 
  2. ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร 
  3. ส.อบจ.วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าจะยินยอมหรือไม่ 
  1. ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ท่านยินยอมหรือไม่ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ยินยอมครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ 2. ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร ท่านยินยอมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร ยินยอมครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ 3. ส.อบจ.วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ท่านยินยอมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ยินยอมครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า
ประธานสภาฯ ทีป่ระชุมเห็นชอบตามที่ ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ เสนอ 

 

 

มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม  มีมติ เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ านวน 3 คน         
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ดังนี้ 

  1. ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ      เขตเลือกตั้งท่ี  5  อ าเภอเมือง 
  2. ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร   เขตเลือกตั้งท่ี  5  อ าเภอแกลง 
  3. ส.อบจ.วรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เขตเลือกตั้งท่ี 11 อ าเภอเมือง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นข้อ 7.3 การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการ  
ประธานสภาฯ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง จํานวนไม่เกิน 5 คน ตามที่เลขานุการสภาฯ       

ได้อ่านแนวทางและหลักเกณฑ์ข้างต้น กําหนดให้สภาฯ เลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง จํานวนไม่เกิน 5 คน กระผมขอถามที่ประชุมแห่งนี้
ว่าจะเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการฯ จํานวนกี่คน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

  ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง      
เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอแกลง ขอเสนอให้เลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการฯ จํานวน 5 คน 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
  ถ้าไม่มี เป็นอันว่าให้มีการเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ท้องถิ่นจังหวัดระยอง จํานวน 5 คน 
  ต่อไปเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 5 คน  เป็นคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการฯ โดยเสนอทีละคน    

ขอเชิญครับ 
  ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง ผมขอเสนอให้พิจารณาในรวดเดียว จํานวนทั้ง 5 คน 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ผมได้พิจารณาเรื่องที่ท่าน ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร เสนอมา เห็นชอบให้สมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ในรวดเดียว จํานวนทั้ง 5 คน เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ท้องถิ่นจังหวัดระยอง โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 38 (๓),
(6) และข้อ 39 จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะเห็นชอบให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  
ในรวดเดียว จํานวนทั้ง 5 คน เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง หรือไม่ 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ในรวดเดียว จํานวนทั้ง 5 คน     
เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง ตามที่ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร  
เป็นผู้เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 

 
 

สมาชิกสภาฯ… 
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  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่ เห็นชอบให้ เสนอชื่ อสมาชิกสภาฯ ในรวดเดียว          

จํานวนทั้ง 5 คน เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง ตามที่        
ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร เป็นผู้เสนอ  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ในรวดเดียว จ านวนทั้ง 5 คน เป็นคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง ตามที่ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร เป็นผู้เสนอ 

เห็นชอบ        จ านวน .....18.....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จ านวน .......1.......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ ท้องถิ่นจังหวัดระยองต่อที่ประชุมและผู้รับรองด้วยอย่างน้อย 2 คน 
  ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร  กระผมขอเสนอสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด
ระยอง จํานวน 5 คน ดังนี้ 

  1. ส.อบจ.นิรันดร์ ปรัชญกุล 
  2. ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
  3. ส.อบจ.กิตติกร มานะอนันตกุล 
  4. ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ 
  5. ส.อบจ.พายัพ ผ่องใส 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอผู้รับรอง/มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าจะยินยอมหรือไม่ 
  1. ส.อบจ.นิรันดร์ ปรัชญกุล ท่านยินยอมหรือไม่ 

ส.อบจ.นิรันดร์ ปรัชญกุล ยินยอมครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ 2. ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ท่านยินยอมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ยินยอมค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ 3. ส.อบจ.กิตติกร มานะอนันตกุล ท่านยินยอมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.กิตติกร มานะอนันตกุล ยินยอมครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ 4. ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ ท่านยินยอมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ ยินยอมครับ 

 

 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ 5. ส.อบจ.พายัพ ผ่องใส ท่านยินยอมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.พายัพ ผ่องใส ยินยอมครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า
ประธานสภาฯ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร เสนอ 

มติที่ประชุม  มีมติเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระยอง จ านวน 5 คน ดังนี้  

  1. ส.อบจ.นิรันดร์ ปรัชญกุล  เขตเลือกตั้งท่ี 1  อ าเภอบ้านฉาง 
  2. ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  เขตเลือกตั้งท่ี 1   อ าเภอแกลง 
  3. ส.อบจ.กิตติกร มานะอนันตกุล  เขตเลือกตั้งท่ี 2  อ าเภอปลวกแดง 
  4. ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์    อ าเภอวังจันทร์ 
  5. ส.อบจ.พายัพ ผ่องใส   อ าเภอเขาชะเมา 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง เพื่อทราบ  
 8.1 หน่วยงานของรัฐขอรับโอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

8.1.1 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ ขอรับโอนอาคาร อบจ.ระยอง ภายในพื้นที่
โรงเรียนบ้านห้วยปราบ หมู่ที่ 4 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง 

 8.1.2 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ขอรับโอนอาคารหอประชุมที่ท าการ
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา         
จังหวัดระยอง    

 8.2 การยางแห่งประเทศไทย ขอรับโอนพัสดุ-ครุภัณฑ์ จ านวน 360 รายการ 
 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 
นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560  
เลขานุการสภาฯ   ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ใน

หน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
   (3) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) 

แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ข้อ 8.1 หน่วยงานของรัฐขอรับโอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
ประธานสภาฯ  8.1.1 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ ขอรับโอนอาคาร อบจ.ระยองภายในพ้ืนที่

โรงเรียนบ้านห้วยปราบ หมู่ที่ 4 ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง 
8.1.2 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ขอรับโอนอาคารหอประชุมที่ทําการ
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง   

ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี ้

นายปิยะ ปิตุเตชะ        เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวั ดระยอง     

ขอเสนอญัตติเรื่อง เพ่ือทราบ  หน่วยงานของรัฐขอรับโอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

   ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารและ
สิ่งก่อสร้างให้กับหน่วยงานของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัดระยอง นั้น 

   เนื่องจากมีหน่วยงาน จํานวน 2 แห่ง  มีความประสงค์ที่จะขอรับโอนอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
  1. โรงเรียนบ้านห้วยปราบ  ขอรับโอนอาคาร อบจ.ระยอง ภายในพื้นที่โรงเรียน
บ้านห้วยปราบ หมู่ที่ 4 ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง วงเงินที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง จํานวน 10,975,000.- บาท (สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  2. นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง  ขอรับโอนอาคารหอประชุมที่ทําการนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง  ตําบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างจํานวน  
2,046,000.- บาท (สองล้านสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

   เพ่ือมิให้เป็นภาระในการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง               
ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา และให้หน่วยงานของรัฐที่จะขอรับโอนสามารถบริหารจัดการ
บํารุงรักษาใช้ประโยชน์จากอาคารและสิ่งก่อสร้างได้อย่างสูงสุด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง จะดําเนินการโอนอาคารและสิ่งก่อสร้างดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ  215 (3)  

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับทราบ เรียนท่าน
ประธานสภาฯ นี่เป็นเรื่องที่เราดําเนินการในสภาฯ นี้บ่อย เนื่องจาก อบจ.ระยอง ไปสร้าง    
ไปแก้ปัญหาให้กับโรงเรียน ให้กับส่วนราชการอ่ืนที่ไม่มีงบประมาณ แล้วเราจะต้องดูแลอาคาร 
การที่เขาจะไปต่อเติมซ่อมแซมก็ต้องมาขออนุญาตเรา ซึ่งจะไม่สะดวก ดังนั้นเพ่ือความสะดวก
ที่สุดก็ต้องให้หน่วยงานนั้นมาขอรับมอบอาคารไป เราก็จะใช้ระเบียบนี้มาเข้าสภาฯ แห่งนี้ 
เพ่ือทราบ เมื่อสภาฯ รับทราบ ก็จะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่รับโอนไป เราดําเนินการตามระเบียบ
เรียบร้อยแล้ว คุณรับโอนไปคุณสามารถไปซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงได้หมด ฉะนั้นเรื่องนี้เป็น
เรื่องที่เราน่าจะได้ประโยชน์ ซึ่งในญัตตินี้มีอยู่ 2 แห่งก็คือโรงเรียนบ้านห้วยปราบกับ       
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง เราก็ได้ให้ไปเพ่ือที่จะได้ใช้สอยได้เต็มที่ จึงขอเรียนให้       
ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือทราบ ขอขอบคุณครับ 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นข้อ 8.2 การยางแห่งประเทศไทย ขอรับโอนพัสดุ – ครุภัณฑ์  จํานวน 360 รายการ  
ประธานสภาฯ           ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี ้

นายปิยะ ปิตุเตชะ  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ.  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวั ดระยอง     

ขอเสนอญัตติเรื่อง เพ่ือทราบ การยางแห่งประเทศไทยขอรับโอนพัสดุ - ครุภัณฑ์ จํานวน  
360 รายการ 

   ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้รับโอนกิจการตลาดกลางยางพารา   
ภาคตะวันออกจากจังหวัดระยอง  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 โดยตั้งบริษัท บริหารจัดการ
ยางพาราภาคตะวันออก จํากัด ให้ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการตลาดกลางยางพารา       
ภาคตะวันออก ต่อมาบริษัท บริหารจัดการยางพาราภาคตะวันออก จํากัด ได้มีมติหยุด
ดําเนินการบริหารจัดการนั้น 

   ในการนี้ การยางแห่งประเทศไทย แจ้งความประสงค์ขอรับโอนพัสดุ -ครุภัณฑ์ 
จํานวน 360 รายการ  เพ่ือรองรับการดําเนินกิจการสํานักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัด
ระยอง ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เป็นภาระในการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาและให้หน่วยงานของรัฐที่จะขอรับโอนสามารถบริหารจัดการ
บํารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากพัสดุ-ครุภัณฑ์ได้อย่างสูงสุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ดําเนินการโอนพัสดุ-ครุภัณฑ์ ดังกล่าว  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215  (3)  

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับทราบ ท่านประธานสภาฯ 
ครับ นี่เป็นเรื่องตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก ซึ่งเราได้รับถ่ายโอนจากจังหวัดระยอง     
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 โดยสภาฯ แห่งนี้รับถ่ายโอน มีการออกข้อบัญญัติจัดตั้งบริษัทไป
บริหารตลาดกลางยางพารามาถึงวันนี้ผ่านมาสิบกว่าปี ตลาดกลางยางพารามีการซื้อยาง         
มีข้อมูลที่เราไปทําแล้วสามารถดําเนินการบริหารจัดการตลาดกลางยางพารา ราคากลาง
ยางพาราที่ประมูลที่ตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออกสูงที่สุดในประเทศ ทุกครั้งที่มีการประมูล 
ประชาชนได้รับผลประโยชน์น่าจะเป็นพันล้านบาท คือราคาที่สูงจากตลาด วันนี้เรามีปัญหา  
เรื่องการตีความ ว่า อบจ.ไม่สามารถดําเนินการตั้งบริษัทได้ เป็นเหตุที่เราจะต้องยุติตามหนังสือ     
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเราได้ต่อสู้ในชั้นศาลว่าเราเป็นท้องถิ่น ท้องถิ่นจะต้องสามารถ
ดําเนินกิจการได้ เพียงแต่ว่าการวินิจฉัยหรือการตีความของกระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องตีความไว้ โดยเราไม่เห็นด้วย แต่ความจริงแล้วตลาดกลางยางพาราในประเทศไทย   
มีหลายแห่ง ส่วนใหญ่เป็นของกรมวิชาการการเกษตร เรามีการยางแห่ งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น   
มาใหม่ เป็นรัฐวิสาหกิจ มีเงินที่เก็บจากการซื้อขายยางพาราหลายหมื่นล้านบาท เป็นเรื่องที่เป็น 
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ประโยชน์ ถึงแม้ไม่มีคําสั่งให้เรายุติบริษัทฯ เราก็ได้มีการติดต่อการยางแห่งประเทศไทย        
มาโดยตลอด เนื่องจากเราอยากให้เขามาจัดการเรื่องยางพาราในภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัด
ระยอง เผอิญมาลงตัวตรงที่เราเอง ก็เลยมีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยมาให้เลิก เขาเอง       
ก็อยากทํา รัฐต่อรัฐ ก็ตกลงกันเราก็รับทรัพย์สินถ่ายโอนมาจากจังหวัด เราก็ไม่ได้ไปซื้ออะไร   
เราถ่ายโอนมาและก็บริหาร วันนี้มีการยางแห่งประเทศไทยมารับไปบริหาร เราก็ถ่ายโอน
ทรัพย์สินที่เรามีอยู่นี้ไปให้การยางแห่งประเทศไทย และเราก็ปิดบัญชี หยุดดําเนินการของ  
ตลาดกลางยางพารา แล้วก็ถ่ายโอนทั้งหมดไปให้การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งกระผมก็ได้ไป   
ถ่ายโอนมานะครับ เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้ และเขาสามารถขาดทุนเพ่ือช่วยเหลือชาวสวน     
ได้เต็มที่ไม่เหมือนกับเรา เราอยู่ในนามท้องถิ่นถ้าขาดทุนเพ่ือจะช่วยมันจะเป็นปัญหาในข้อ
กฎหมาย ดังนั้นเมื่อเป็นของตลาดกลางยางพาราแล้วพ่ีน้องชาวสวนยางต้องการจะให้ช่วย
อย่างไร จะพัฒนาอย่างไร จะเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนอย่างไร ก็ให้ไปคุยกับการยางแห่งประเทศ
ไทยเลยเขามีอํานาจเต็ม เราก็ถอยออกมา ถ้าถามว่าทรัพย์สินที่มีอยู่นั้นเราใช้มาสิบกว่าปี ถ้าดู
ตามรูปบัญชีเมื่อหักค่าเสื่อม ค่าอะไรต่างๆ แล้วนั้น มันก็หมดแล้วทางรูปบัญชี เพียงแต่ในรูปของ
ระเบียบ เราก็ถ่ายโอนไปให้ถูกต้องตามระเบียบ และถ่ายโอนไปให้กับการยางแห่งประเทศไทย
เรียบร้อยทุกอย่าง จึงเรียนมาเพ่ือให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
เขต 1 อําเภอแกลง มีหลายเรื่องที่จะปรึกษานะคะ เรื่องที่ 1 รายงานการผ่านการอบรม
หลักสูตรการบริหารการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขั้นสูง รุ่นที่ 3 
จากที่ท่านประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้ดิฉันเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษาและ
สวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขั้นสูง รุ่นที่ 3 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ขอเรียนว่า 
การอบรมเสร็จสิ้นแล้ว และดิฉันได้ทํารายงานเป็นรูปเล่มเสนอต่อท่านประธานสภาฯ ด้วยค่ะ 
เรื่องทีสอง มีเรื่องหารือท่านคณะผู้บริหารในเรื่องของทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นระยอง ภายหลัง
การเกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019   มี 3 ประเด็นคือ 1.เรื่องของผลกระทบต่อการเงินการ
คลัง ในด้านรายรับตามประมาณการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบจ.ปี 2563 2.ปัญหาอุปสรรค
ต่อการบริหารโครงการภายใต้ข้อบัญญัติ อบจ.ปี 2563 3.เรื่องการเสนอโครงการภายใต้
นโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามที่ติดตามข่าว ก็จะเห็นสภาผู้แทนราษฎร
ได้อนุมัติเรื่องพระราชกําหนด ให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขและเยียวยาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 จากที่ท่านรายงานเรื่องของปัญหาอุปสรรค
ท่านบอกว่าโครงการบางโครงการอาจจะต้องปรับลดลงไป เพราะว่าเงินเข้าไม่เต็มตามที่ 

ประมาณการ... 
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ประมาณการไว้ ดังนั้น การเสนอโครงการ เพ่ือขอรับงบประมาณภายใต้เงินกู้เพ่ือแกไขและ
เยียวยาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทางคณะผู้บริหารได้วางแผนไว้ 
ดิฉันจึงอยากจะเรียนสอบถามว่าท่านมีแนวทางหรือโครงการพัฒนาอย่างไร เรื่องที่สาม  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เมื่อพิจารณา ในด้านการจัดการศึกษา คณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ได้ทําการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาในทุกระดับได้ดี ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงอาชีวะ  
ทีนีก็้จะสอบถามในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในมุมของงานสาธารณสุข  จะเห็น
ว่าในเรื่องของงบประมาณท่ีตั้งในแต่ละปีจะเป็นเรื่องของการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
ทางการสาธารณสุข ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่ทําได้ดีตามหน้าที่และมีอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันอยากเรียน
สอบถามในประเด็นเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินและภารกิจการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลให้แก่อบจ. เพราะว่าอบจ.เราได้เคยจัดให้มีการประชุม เพ่ือทําความเข้าใจในภารกิจ
หน้าที่น่าจะเป็นเมื่อปี 2562 ดิฉันอยากจะขอสอบถามเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในเรื่องของ
ภารกิจถ่ายโอนทั้งสองเรื่องว่าทางคณะผู้บริหารได้ดําเนินการถึงไหนแล้ว มีปัญหาอุปสรรค
อย่างไร ขอขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
นายก อบจ.  กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขออนุญาตแจกเอกสาร

เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ดู อบจ.เราได้ตั้งงบประมาณ 2,500,000,000 บาท เราตั้งแล้วก็
ทําได้มาโดยตลอด แต่ปีนี้สถานการณ์โควิด ผมเรียนเบื้องต้นแล้วจะกระทบเราประมาณ 300-
400 ล้านบาท ในปีนี้ แต่ในปี 2564 จะตั้งงบประมาณ 2,000,000,000 บาท ยังไม่รู้จะ 
เป็นปัญหาหรือเปล่า เราเองไม่สามารถจะหารายได้ในส่วน อบจ.เองได้ เราต้องรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลเป็นเรื่องปกติ ถ้ารัฐบาลไม่มีเงินให้เราก็จะกระทบโดยตรง ขณะนี้เราก็กระทบ       
อยู่แล้ว แต่เราจะไม่ให้กระทบในเชิงของโครงการที่เป็นประโยชน์ นอกจากนั้นแล้วเรายังเอา
โครงการทั้งหลายทั้งปวงใส่ในแผนเงินกู้ 400 ,000 ล้านบาท ที่รัฐบาลกําลังดําเนินการ  
โดยรัฐบาลเรียกประชุมวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ให้หน่วยงานของรัฐบาลและท้องถิ่นเสนอ
โครงการให้จังหวัด ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ประชุมวันที่ 26 พฤษภาคม 2563       
ขอโครงการวันที่ 1 ใครจะมีความพร้อมมากขนาดนั้น เพราะใครมีแบบอยู่ในมือแล้วยื่นภายใน 
5 วันได้ แต่สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่มีความพร้อมเสนอไปที่จังหวัด 
2,502,640,000 บาท ได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้นะครับ แต่เราเสนอให้เห็นว่าเรามีความพร้อม 
 พร้อมที่หมายความว่า มีผลการศึกษา มีแบบ มีราคากลาง พร้อมทําได้เลย อยู่ที่จังหวัดจะเสนอ
ให้กับรัฐบาลไหม โครงการที่ 1 ปรับปรุงท่าเรือเพ ที่เราจะทําใหม่ จํานวนเงิน 296,000,000 
บาท, โครงการที่ 2 ป่ากลางเมือง ระยะ 3 จํานวนเงิน 82,000,000 บาท, โครงการที่ 3  
ป่ากลางเมือง ระยะที่ 4 จํานวนเงิน 80,000,000 บาท, โครงการที่ 4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อนุรักษ์ป่าชายเลน แนวถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จํานวนเงิน 52 ,000,000 บาท,  
โครงการที่ 5 จัดตั้งศูนย์ธรรมชาติ ศูนย์พฤกษาชาติบ้านเพ จํานวนเงิน 96,000,000 บาท, 
 โครงการที่ 6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์โครงการพระราชดําริฯปลวกแดง ซึ่งจะเสร็จแล้ว    
แต่ใกล้จะเสร็จแล้วจึงขอไประยะที่ 2 จํานวนเงิน 46,000,000 บาท, โครงการที่ 7   
ปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์ ภ าย ในศู นย์ โ ค ร งการพระราชดํ า ริ ฯปลวกแดง ในระยะที่  3                   
จํานวนเงิน 55,300,000 บาท, โครงการที่ 8 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําในพื้นที่ 

จังหวัดระยอง... 
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จังหวัดระยอง โดยทําการวางท่อจ่ายน้ําประปา ในพื้นที่ตําบลชุมแสง ตําบลป่ายุบใน จังหวัด
ระยอง จํานวนเงิน 18,482,000 บาท, โครงการที่ 9 ก่อสร้างศูนย์ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ  
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1 จํานวนเงิน 274,000,000 บาท, โครงการที่ 10  
ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ช่วงที่  2 จํานวนเงิน
367,600,000 บาท, โครงการที่ 11 ก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาตากสินฯ 
จํานวนเงิน 224,000,000 บาท, โครงการที่ 12 ปรับปรุงถนนสายบ้านยายจั่น-สังขฤกษ์ 
จํานวนเงิน 57,576,000 บาท, โครงการที่ 13 ปรับปรุงถนนสาย รย.0017 สายตอนต่อ 
เทศบาลตําบลแกลงกะเฉด-หาดใหญ่ อ.เมือง จ.ระยอง จํานวนเงิน 122,967,000 บาท, 
โครงการที่ 14 ก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.1036 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 เขาดิน-    
เนินเสม็ด อ.แกลง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ตอนที่ 1 จํานวนเงิน 325,710,000 บาท,  
โครงการที่ 15 ก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.1036 แยกทางหลวงหมายเลข 3 เขาดิน-เนินเสม็ด 
อ.แกลง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ตอนที่ 2 จํานวนเงิน 366,332,000 บาท, โครงการที ่16 
ปรับปรุงถนน อบจ. สายเนินอู่ทอง-บ้านชําฆ้อ อ.แกลง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง จํานวนเงิน 
14,473,000 บาท และโครงการที่ 17 ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายเทศบาล 11 หมู่ที่  5  
ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จํานวนเงิน 23 ,300,000 บาท รวมทั้ งหมด  
2,502,640,000 บาท ที่เรามีความพร้อมทั้งหมด นี่คือแผนเงินกู้ของรัฐบาลต้องการมา 
กระตุ้นเศรษฐกิจ เรามีความพร้อม  ในการดําเนินการไป เราก็ขอมาเป็นระยะๆ เงื่อนไขคือต้อง
เสร็จทัน ไม่เกินเดือนธันวาคม 2564 กระผมก็เรียนว่าเราปรับแผนแล้วว่าทุกอย่างที่เงินหายไป
ก็ขอมาหมดแล้ว ตอนนี้ให้คณะผู้บริหารไปชี้แจงในงบประมาณ ที่จังหวัด ว่าเรามีความพร้อม
อย่างไร มีหลักการอย่างไร เพื่อให้จังหวัดผ่านโครงการทั้งหมดไปที่สภาพัฒน์ฯ เราก็จะใช้ ส.ส.  
ในจังหวัดระยองไปตามว่าเรามีความพร้อมแบบนี้เราสามารถชี้แจงได้หมดว่ามันจะเกิดประโยชน์
อย่างไร ต้องการเรื่องไหนเราก็เข้าข่ายหมด ส่วนเรื่องของอบจ.เองที่ถูกสถานการณ์ที่ทําให้
งบประมาณน้อยลงก็จะดูเฉพาะโครงการที่ดําเนินการได้ตามที่กระผมได้รายงานไปในวาระแรก 
เราไม่มีสิทธิ์ทําอะไรได้มากกว่านี้แจกถุงยังชีพซึ่งมีทั้งภาคเอกชน เราเองก็แจกยาก ท้องถิ่นอื่น
แจกหรือยัง เราก็ได้เตรียมการอยู่ในขณะนี้ ว่าเราจะดําเนินการได้แค่ไหนเพียงไร เรื่องโควิด-19 
ขณะนี้ท้องถิ่นต่างๆ ก็ถูกสอบไปแล้ว 50 กว่าแห่งเพราะเรามีขั้นตอนต่างๆ กํากับ เพราะฉะนั้น
เราก็เตรียมตัวไว้ว่าเราสามารถทําอะไรได้แค่ไหน ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือได้มาก เพราะการถ่าย
โอนภารกิจ การกระจายอํานาจของประเทศนี้ยังมีไม่ครบ เราก็สามารถดําเนินการได้ตาม
ระเบียบ กระผมพยายามชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ เข้าใจในการทํางานทั้งหมด ทั้งที่เรามี
ข้อจํากัดมีงบประมาณไม่มาก แต่เราก็ต้องมีแผนมีความพร้อมที่จะขอรับสนับสนุนจากรัฐบาล
ส่วนกลางขอขอบคุณครับ ไม่ทราบยังติดประเด็นใดอีกบ้างครับ  เรื่องสาธารณสุขขอมอบให้  
ท่านเลขานุการนายกชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ 
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อําเภอแกลง 
ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายก อบจ ที่ตอบข้อซักถามในประเด็นการเสนอโครงการฯ  ยังมีอีกส่วน
หนึ่งในเรื่องของภารกิจถ่ายโอนในด้านสาธารณสุขค่ะ รพ.สต. กับ การแพทย์ฉุกเฉินค่ะ อีกสองเรื่อง
อยากเรียนสอบถามความก้าวหน้าของโครงการที่ อบจ.ระยอง ดําเนินการค่ะ ขอขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
นายก อบจ.  กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่องนี้กระผมได้มอบหมาย

ให้คุณหมอชัยวัฒน์ จัตตุพร เลขานุการนายก อบจ. เป็นคนดูแลและประสานท้องถิ่น เพียงแต่ว่า
เรื่องการถ่ายโอนมันต้องมีเกณฑ์ มีกติกา เรามีนโยบายอยากให้ถ่ายโอนยังท้องถิ่น แต่ต้องมี
รายละเอียดมีกติกา มีตัวชี้วัด เรื่องการแพทย์ฉุกเฉินเราสนใจแต่ว่าเรากระทบเรื่องเงิน ก็จะทํา
อะไรได้ไม่มาก แต่เรากําลังดูอยู่ว่าจะดําเนินการได้แค่ไหนภายใต้งบประมาณที่หายไป กระผม
ขออนุญาตมอบให้ท่านเลขานุการนายกชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายชัยวัฒน์ จัตตุพร ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายชัยวัฒน์ จัตตุพร เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขาฯนายก อบจ. กระผมนายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ตามที่ท่านนายกได้นําเรียนนะครับ กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ดูแลในเรื่องของ
สาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายโอน รพ.สต. เรื่องการถ่ายโอนการแพทย์ฉุกเฉิน    
เรื่องของศูนย์ดูแลฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องดําเนินการ  
เพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดระยอง ในเรื่องของการถ่ายโอน รพ.สต. ณ ปัจจุบันมี
กระทรวงสาธารณสุขและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กําหนดให้มีการถ่ายโอน   
ซึ่งได้มีการถ่ายโอน รพ.สต.ของทั้งประเทศที่จะดําเนินการนั้นมีจํานวน 50 แห่ง มีหลายแห่ง
ที่ถ่ายโอนแล้วทําให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างดี  เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขมี    
ความขาดแคลนในเรื่องของบุคลากรหรือในเรื่องของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่จะลงสู่ รพ.สต. 
เพราะงบประมาณส่วนใหญ่จะทุ่มไปอยู่ที่โรงพยาบาล ในส่วนของจังหวัดระยองเราก็ได้มีการ
ถ่ายโอนไปเมื่อปีที่แล้ว มีที่ตําบลตะพงสองแห่งคือที่ รพ.สต.ตะพง และ รพ.สต.ยายดา ซึ่งการ
ถ่ายโอนตามท่ีท่านนายกได้กล่าวไว้คือจะต้องมีการประเมินผลมี 5 องค์ประกอบที่ดําเนินการ
กับอีก 8 ตัวชี้วัด ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของความร่วมมือที่ได้ทํากันมาระหว่างท้องถิ่นกับ 
รพ.สต. ในเรื่องของสาธารณสุขซึ่ งมีคณะกรรมการประเมินคือสาธารณสุขจังหวัด              
ในปี พ.ศ.2563 คือปีนี้จะมีเทศบาลอีก 5 แห่งที่ขอรับการถ่ายโอน เช่น รพ.สต.เนินพระ,    
รพ.สต.น้ําคอก, รพ.สต.ทับมา เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนจะต้องส่งไปที่ สสจ. ในเดือนเมษายน ซึ่งได้มี
การพูดคุยกันแล้ว และไปประเมินกันแล้วว่าเขามีความพร้อมหรือไม่ เมื่อพร้อมรับการถ่าย
โอนก็ต้องประเมินว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รพ.สต. พร้อมที่จะรับการถ่ายโอนหรือไม่      
โดยนโยบายของท่านนายกท่านอยากจะให้ท้องถิ่นที่มีรายได้สูงอย่างเช่นที่มาบยางพร ทําการ
ถ่ายโอน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดขั้นตอนการถ่ายโอนไว้ ในเรื่องของการถ่ายโอน  
ณ ปัจจุบันมีเฉพาะของระดับตําบลที่รับการถ่ายโอน แต่ในอนาคตก็มีแผนขั้นที่ 3 เขาจะให้ 
อบจ. ถ่ายโอน ซึ่งในตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคต แต่ ณ ปัจจุบันก็จะต้องผลักดันท้องถิ่นที่
ใหญ่ๆ ที่มีรายไดม้ากพอทําการถ่ายโอน ส่วนในเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินโดยระบบปัจจุบันนี้ 
คือ 1669 ซึ่งจะมีศูนย์สั่งการอยู่ที่โรงพยาบาลระยองก็จะสั่งการทั้งในส่วนของโรงพยาบาล 

 
 

และในส่วน... 
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และในส่วนของกู้ภัยมูลนิธิต่างๆ มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นผู้สั่งการ ก็มีประเด็นที่เป็น
ปัญหาหลายประเด็น ประเด็นแรกคือในเรื่องของงบประมาณที่จะลงไปตามกู้ภัยหรือตาม
โรงพยาบาลอาจจะไม่พอ ประเด็นที่สองคือปัญหาในเรื่องของการสั่งการเพราะโรงพยาบาล
เป็นผู้สั่งการก็อาจจะมีประเด็นปัญหาในเรื่องของการสั่งการได้ซึ่งก็มีอยู่หลายประเด็น ทั้งนี้ก็มี
ในหลายจังหวัดที่ อบจ. ถ่ายโอนไป มีที่จังหวัดอุบลราชธานี สงขลา สระแก้ว และจังหวัดอ่ืนๆ 
มีบางจังหวัดที่ถูกตรวจสอบในเรื่องการถ่ายโอนเพราะว่าได้ไปจ้างรถ Ambulance แบบเหมา
จ่ายรถไว้แล้วที่อุบลราชธานี ในที่นี้นโยบายท่านนายกฯคือท่านก็สนับสนุนนะครับ คิดว่าเรื่อง
ของกู้ภัย กู้ชีพเป็นเรื่องสําคัญ เพราะว่าจะทําให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการมากขึ้น ในส่วน
ของประเด็นปัญหาเรื่องอ่ืนๆ มันมีระบบที่จะช่วยการกู้ภัยเรียกว่า Telemedicine ท่านนายก
ก็ได้กรุณาให้ตั้งงบประมาณไว้ในปี พ.ศ. 2564 ในเรื่องของ Telemedicine ที่จะทําให้ผู้ป่วย
ในรถฉุกเฉินต้องได้รับการรักษาในรถ Ambulance ได้ทันท่วงทีมีการ consult ระหว่าง
แพทย์ที่อยู่ที่โรงพยาบาลระยองหรือที่อ่ืนๆ แต่สําหรับการตั้งศูนย์สั่งการในเวลานี้อยู่ระหว่าง
การดูสถานที่เตรียมบุคลากรและครุภัณฑ์ ส่วนในเรื่องของศูนย์ฟ้ืนฟูที่ท่านนายกได้ตั้ง        
ในงบประมาณเงินกู้นั้นที่มี 2 เฟส โดยเฟสละ 200 ล้านและ 300 ล้านตามลําดับ ตอนนี้ 
เรามีการพูดคุยเรื่อง Structure กันไป แต่ในเรื่องของบุคลากรที่จะมาอยู่นั้น ตอนนี้ท่านนายก
ได้ทํา MOU กับมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเราก็ได้ส่งคนระยองไปเรียน ในปีนี้ไปเรียนในเรื่องของ
กายภาพบําบัด 1 ทุน ในปีหน้าก็จะมีทั้งกายภาพบําบัด โภชนาบําบัด พยาบาล เพ่ือให้
กลับมาทํางานที่ศูนย์ฟ้ืนฟูนี้ และมีการจัดตั้งกองสาธารณสุขใน อบจ. ซึ่งกองสาธารณสุขนั้น  
ก็ได้ผ่านที่ กจจ. เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมไปแล้ว ส่วนระบบที่จะดําเนินการตอนนี้อยู่ใน
ระหว่างประสานงาน โดยพรุ่งนี้จะมีการพูดคุยกันจะเชิญโรงพยาบาลเพ่ือทําเรื่องโรงพยาบาล
ที่ดูแลเขตนั้นและก็ทําศูนย์ฟ้ืนฟูเป็น Intermediate care คนไข้ที่พิการจากอุบัติเหตุหรือ
พิการจากเส้นเลือดสมองได้รับการฟ้ืนฟูสภาพให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ อีกอย่างหนึ่ง
คือศูนย์ฟ้ืนฟูผู้สูงอายุที่ติดเตียงที่จะต้องได้รับการดูแลก็จะดูแลโดยศูนย์นี้ ถ้าเป็นไปได้       
ในอนาคตจะทําเป็นที่พักพิงผู้สูงอายุที่แข็งแรงทําเป็น Senior complex ซึ่งก็อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ คงต้องทําเรื่องของก่อสร้าง เรื่องของบุคลากร และในเรื่องของการดําเนินการ   
ซึ่งต้องประสานกับทางโรงพยาบาลระยองและสาธารณสุขจังหวัดระยอง ซึ่งขออนุญาตชี้แจง
ตามนี้ครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร ครับ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ครับ กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 
อําเภอแกลง มี 3 เรื่องครับ เรื่องที่ 1 คือ เรื่องงบประมาณในการทําถนนในช่วงผลไม้ ทาง
เขาดินรถติด ประชาชนถามว่าทําไมต้องมาทําช่วงนี้ ผลไม้กําลังจะเข้า ตลาดกําลังจะออก 
ถนน 3 เลนบีบเหลือเลนเดียว จึงถามผมให้มาถามในสภาฯ เรื่องเกี่ยวกับทําถนน-รถติดจึงมา
ขอเรียนถามนะครับ เรื่องที่ 2 เรื่องงบที่ส่งมาให้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โครงการ     
ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นนําเสนอต้องช่วยสร้างรายได้จากภาคการผลิตและภาคบริการ 
 
 

ที่ทันสมัย… 
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ที่ทันสมัย มีหลายตัวครับ 1.ด้านช่วยสร้างรายได้จากภาคการผลิต ภาคบริการที่ทันสมัย     
จะเป็นด้านเกษตรกรรม การค้าการลงทุน ด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 2.ต้องช่วยกระตุ้น
ทางเศรษฐกิจฐานราก เช่น การพัฒนาและยกระดับสินค้า สร้างตลาดเพ่ิมรายได้พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน พัฒนาฝีมือแรงงานท้องถิ่น ต้องช่วยกระตุ้นการบริโภคการใช้จ่าย
ภายในประเทศและสามารถรับงบประมาณที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานได้แต่จะต้องทันสมัย 
แก้ปัญหาได้จริง เช่น การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ํา ระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบ
โครงข่ายคมนาคม การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก การพัฒนาดิจิทัศน์ ทั้งหมดโครงการนี้ 
ไม่รู้ว่าอบต. จะส่งทันหรือเปล่า แต่ถ้าทําแล้วต้องส่งภายในวันที่ 2 -4  พฤษภาคม 2563     
ส่งทางจังหวัด แต่เห็นว่ามี อบต.บางบุตร ส่งไป 81 โครงการ ส่วนอบต.อ่ืน ไม่ทราบจะส่งทัน
หรือเปล่านะครับ โครงการของรัฐบาลมาแค่ 5 วัน ไม่รู้ ว่าจะได้สักกี่โครงการครับ เรื่องที่ 3 
นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยฝากมาว่าถนนเหลืออีกประมาณ 2.5 กิโลเมตร อยากให้ไป       
ลาดยางหน่อย ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ ครับ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ค่ะ ดิฉันนางสาวอุมา วิภูษณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อําเภอ
แกลง  เรื่องของถนนสายอู่ทอง-ชําฆ้อ ที่แล้วเสร็จไปจากการก่อสร้างของงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อเนื่องผูกพัน พ.ศ.2562 ที่แถวอู่ทอง-ชําฆ้อ สวยงาม
มากเลยค่ะ ถ้าท่านใดไปทางเส้นเขาชะเมา อําเภอแกลง สวยงามค่ะ และออกการแบบต้องชม
คณะผู้บริหาร สร้างถนนพร้อมไฟระบบรางน้ําท่อน้ําเรียบร้อยเพียบพร้อม ชมกันทั้งโลกโซเชียล 
ประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีแถบนั้นก็ชมกันทั้งวาจาทั้งโซเชียล และมีโครงการระยะต่อเนื่องเฟส 2 
ทีเราผ่านสภาฯแห่งนี้ไปแล้วเมื่อปืที่แล้ว สภาฯแห่งนี้ยกมือให้กับโครงการนี้และมีการทํา
ประชาวิจารณ์ชาวบ้านก็ยกมือกันท่วมท้น เพราะชาวบ้านต้องการความสะดวกสบาย 
โดยเฉพาะช่วงนี้หน้าร้านที่ค้าขายหรือขนส่งพืชผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นรายได้หลักของคน
แกลง เขาชะเมา จันทบุรี พอดิฉันลงพ้ืนที่ ประชาชนก็สอบถามกันว่าเมื่อไหร่จะมีโครงการ
เมื่อไหร่ครับ พอดีอยากจะขอเรียนถามผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหารว่ามันติด
ค้างติดขัดด้วยเรื่องอันใด จะได้ไปชี้แจงแถลงไขให้กับประชาชนได้รับทราบกัน ขอบคุณค่ะ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ครับ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
ครับ กระผมนายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อําเภอ
เมือง  เส้นทางที่ กระผมได้ รั บผิ ดชอบอยู่ น้ํ าท่ วมหนักมากประมาณ 04.00 น .                    
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ถนนสาย อบจ.รย.0113 ต.บ้านแลง สี่แยกบ้านแลง ไปถึง    
โรงทรายเจียฮวด ฝนตกตั้งแต่ 03.00 น. ได้โทรไปหาทางช่างเป็ดตอนเช้า ก็ขอขอบคุณครับ 
ช่างเป็ดอยู่กับผมถึง 17.00 น. เราก็ได้ความอนุเคราะห์จากทางกองช่างได้ช่วยกันลอกดิน 
 
 

จากทางบ่อพัก... 
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จากทางบ่อพัก จริงๆตรงนี้เราได้ตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่ ปี 2562 งบประมาณประมาณ 
97,778,000 บาท และผูกพันงบประมาณปี 2563 อีกประมาณ 200 ล้านบาท เส้นนี้
งบประมาณประมาณ 297 ล้านบาท เราไม่ได้ทําการลอก 2 ข้างทาง มาประมาณเกือบ 2 ปี 
เพราะเราคาดหวังว่าเส้นนี้ผ่านงบประมาณ ถ้าเราใช้งบประมาณ อบจ.ไปลอกดิน เครื่องจักร
ก็ไปช่วยภัยแล้งเยอะ กระผมเองก็ขอไปช่วยภัยแล้งที่น้ําคอก เราก็คาดหวังว่าผู้รับจ้างจะ     
ลงมือให้ไวที่สุด ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารที่ส่งรถแม็คโครไปช่วย ก็อยากจะให้ดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จนะครับ อยากจะสอบถามว่าติดขัดหรือมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าครับ ชาวบ้านก็
รอความหวังมากฝนตกแค่ 3-4 ชม. สภาพเป็นอย่างที่เห็นครับ ก็ช่วยชี้แจงให้หน่อยนะครับ 
เรื่องที่ 2 จะสอบถามว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุปกรณ์ซ่อมไฟ ไฟแดงสี่แยกบ้านดอนหรือ     
ไฟทางต่างๆ ส่วนมากทางช่างที่ซ่อมเองจะบอกว่าของยังไม่มาจัดซื้อยังไม่ได้ ตอนนี้ไฟแดง    
สี่แยกบ้านดอนชํารุดครับ ขอฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งให้หน่อยนะครับ เพราะเป็น
ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านประชาชนครับ ขอบคุณครับ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
นายก อบจ.  กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่องท่ี 1 ถนนกองดินที่ทํา 

นี่เป็นของแขวงการทาง แขวงการทางก็เป็นส่วนราชการที่ได้รับเงินจัดสรรมากว่าจะประมูล
เสร็จก็ต้องรอ ต้องมาตามท่ีเงินเขามา ทุกคนโดนสั่งงานมาหมดถ้าไม่ทําก็จะเอาเงินคืน ยังไงก็
ต้องทําให้เสร็จ ปัญหาคือเราต้องชี้แจงพ่ีน้องว่าต้องอดทนนะครับ เงินงบประมาณกว่าจะได้ก็
ต้องรอครับ เรื่องที่ 2 หลักชัยเมืองยาง ในใบที่แจกรายการที่ 12 โครงการปรับปรุงถนน 
รย.ถ.10010 สายบ้านยายจั่น จํานวนเงิน 57,576,000 บาท ให้หลักชัยไปวิ่งนะครับ ขอไปแล้ว 
เรื่องที่ 3 ท่าน ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ กับ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เรื่องเดียวกัน อยู่ในงบประมาณ    
ปีเดียวกัน กระผมได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดไป 7 เดือนแล้ว แต่กระผมมีอํานาจแค่ 200 
ล้านบาท ที่เหลือคืออํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ปัญหาก็คือประชาชนเดือดร้อนแต่ท่านไม่
ทราบไงครับ กระผมก็จัดเงินแล้วเสนอแล้วอยู่ในแผนแล้ว ไปตามเรื่อง 3 รอบแล้ว กระผมก็
เรียนว่าก็ทําได้เท่านี้แหละครับ นี่ก็ 7 เดือนแล้วก็ต้องรอ ต้องเข้าใจว่ามันเกินอํานาจผมแล้ว 
เรื่องอยู่ที่จังหวัดแล้ว เรื่องที่ 4 เรื่องไฟนะครับ ไฟดับไม่ได้ดับเฉพาะทางครับ ที่บ้านก็ดับ 
ปัญหาคือโดนฝนไม่ได้ ถ้าอยู่ในพ้ืนที่ใครก็ถ่ายโอนไป ใครรับผิดชอบที่ใครดับก็ซ่อมกันไปเลย 
ถ้ามีปัญหาก็ให้ประสานกองช่าง เพราะกองช่างจะมีหน้าที่ส่งช่างแต่ละอําเภอไปซ่อมไป      
ติดอะไรต่างๆได้ ก็เป็นปัญหาเหมือนกันหมดของแขวงการทางไฟดับไฟเสียมันเป็นเรื่องของ
การบริการ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําปี ๒๕๖3   

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การ  
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําปี ๒๕๖3  ตามที่ สภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําปี ๒๕๖3  มีกําหนด 7 วัน  ตั้งแต่วันที่ 26 
พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา นั้น  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้พิจารณา 

 
เรื่องในกิจการ... 
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เรื่องในกิจการวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามอํานาจหน้าที่เรียบร้อย
แล้ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ จึงให้ปิดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําปี ๒๕๖3  ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 
2563 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3  
ลงชื่อ นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ            ถ้าไม่มี  ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมเพ่ือสร้างสรรค์   

ความเจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่ ง ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการดําเนินกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นของ
เรา และท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวัง ในสิ่งที่พึงปรารถนา       
ทุกประการ  ผมขอปิดประชุมครับ     

เลิกประชุมเวลา     17.05    น.     
 
 
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
     หัวหน้าฝ่ายการประชุม 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


